



**โครงการสื่อการสอนและเรียนรู้(VAD)การใช้โปรแกรม
Microsoft PowerPoint 2013**

นางสาวศศิประภา เหง้าสาดี รหัสนักศึกษา 58101423
นางสาวขวัญใจ ช้องชัย รหัสนักศึกษา 58101404
นางสาววราภรณ์ แย้มบุญ รหัสนักศึกษา 58101418

**ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ**

**วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์
ปีการศึกษา 2560**

ชื่อ : นางสาวศศิประภา เห่งาสาลี รหัส 58101423
 นางสาวขวัญใจ หนองชัย รหัส 58101404
 นางสาววารารณ์ แฉ่มบุญ รหัส 58101418

ชื่อเรื่อง : สื่อการสอนและการเรียนรู้(VAD)การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

ประเภทวิชา : พัฒนศึกษกรรม

สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ที่ปรึกษา : นางวิรัชดา วรรณศรี, นายปภาณ รังสิกรรภูมิ

ปีการศึกษา : 2560

บทคัดย่อ

โครงการสื่อการสอนและการเรียนรู้(VAD)การใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013ที่สร้างขึ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 เพื่อให้เข้าใจและมีความรู้ในการทำงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทสำคัญกับองค์กรต่างๆ มากขึ้นด้วยเหตุนี้ความมั่นคงถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะในองค์กรที่มีการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานและใช้งาน หรือการทำงานจากทั่วโลก เข้ามาดึงข้อมูลหรือทำการใช้งานได้ทุกเวลา ฉะนั้นการการทำงานจึงต้องคำนึงถึงขั้นตอนการใช้งานวิธีการทำงานอีกด้วย ทั้งนี้เราจึงจัดทำวีดิโอสื่อการเรียนรู้อโปรแกรม PowerPoint 2013 เพื่อลดปัญหาการใช้งานและเข้าใจการทำงานของโปรแกรม PowerPoint 2013 ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างมาก หากใช้งานโปรแกรมไม่ได้อาจเป็นปัญหาของผู้ใช้งาน และเป็นอุปสรรคต่อการทำงานอีกด้วย เหตุนี้เราจึงจัดทำวีดิโอสื่อการเรียนรู้อโปรแกรม PowerPoint 2013 ขึ้นเพื่อให้ผู้ที่ใช้งานโปรแกรมนี้ได้เข้าใจถึงการใช้งานมากยิ่งขึ้น และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในการเรียนการทำงาน การศึกษางานในหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการสร้างและพัฒนางานสามารถประมวลความรู้และทักษะในการสร้างและหรือพัฒนางานในสายอาชีพตามกระบวนการวางแผนดำเนินงานแก้ปัญหาประเมินผลทำรายงานและนำเสนอผลงานและมีเจตคติและกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

ผลจากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจในโครงการสื่อการสอนและการเรียนรู้(VAD)การใช้โปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013จากผู้เข้าร่วมโครงการภายนอกและภายในสถานศึกษา ซึ่งในโปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลภายนอก มีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่า(%) 93 อยู่ในระดับผ่าน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.50 ภายใน มี

ค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.60 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่า(%) 93 อยู่ในระดับผ่าน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.55 มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน รวมค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ย (\bar{x}) เท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับ ดีมาก ค่า(%) 93 อยู่ในระดับผ่าน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.53 มีความเห็นในทิศทางเดียวกัน

ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการสอนวิชา... (faint text)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย... (faint text)

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

รูปการนำเสนอ



เผยแพร่ภายนอกสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ



เผยแพร่ในสถานศึกษาตามแผนของวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจเพชรบูรณ์